



ประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานระดับรองผู้จัดการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เรื่อง รับสมัครพนักงานระดับรองผู้จัดการ และระดับชำนาญการพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ และมีตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

รหัส ๐๑ รองผู้จัดการ ส.กทอ. ด้านบริหาร	จำนวน ๑ อัตรา
รหัส ๐๓ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (บริหารทั่วไป)	จำนวน ๑ อัตรา
รหัส ๑๒ นิติกรชำนาญการพิเศษ (กฎหมายและระเบียบ)	จำนวน ๑ อัตรา
รหัส ๑๕ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นโยบายและแผนกองทุน)	จำนวน ๑ อัตรา
รหัส ๒๑ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (จัดการเงินกองทุน)	จำนวน ๑ อัตรา
รหัส ๒๔ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ประเมินผลและรายงาน)	จำนวน ๑ อัตรา

เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ไม่ครบถ้วนกับตำแหน่งที่จะบรรจุ ดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และสามารถปฏิบัติงานให้กับ ส.กทอ. อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่กระบวนการคัดสรรในครั้งนี้อีกยิ่งขึ้น จึงขอขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานระดับรองผู้จัดการ และระดับชำนาญการพิเศษ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.enconfund.go.th ในหัวข้อ “ห้องข่าว” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” และให้ผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครตามประกาศฯ ให้ครบถ้วนทั้งสองขั้นตอน โดยขั้นตอนที่หนึ่งให้ผู้สมัครจัดทำเอกสารเป็นไฟล์ PDF แล้วส่งทางไปรษณีย์ อีเล็คทรอนิกส์ (E-mail) ไปยัง hr@enconfund.go.th และขั้นตอนที่สอง ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครฉบับจริง ให้ ส.กทอ. ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนส่งเอกชนประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับสมัครแล้ว ส.กทอ. จะรอรับเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครภายในระยะเวลา ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร เมื่อพ้นกำหนดระยะดังกล่าว ส.กทอ. จะไม่รับพิจารณา (เอกสารและหลักฐานการสมัครจะต้องประทับตราภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น.)

รายละเอียดอื่นใดนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามประกาศฉบับเดิมทุกประการ

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศดังกล่าว และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานระดับรองผู้จัดการ และระดับชำนาญการพิเศษด้วยตนเอง โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ www.enconfund.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน